

Phân biệt đối xử đối với nghề mại dâm: Trách nhiệm của tôi là gì?

Các tổ chức có nghĩa vụ theo *Đạo luật Cơ hội Bình đẳng 2010* (Vic) không phân biệt đối xử với người bán dâm và những người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục cũng như ngăn chặn sự phân biệt đối xử và phản ứng với bất kỳ sự phân biệt đối xử nào xảy ra.

Là một phần của *Đạo Luật Hợp Pháp Hóa Nghề Mại Dâm 2022* (Vic), các cải cách đã được đưa ra khiến việc phân biệt đối xử với người bán dâm và những người khác trong ngành công nghiệp tình dục dựa vào nghề nghiệp, kinh doanh hoặc công việc của họ là bất hợp pháp (trừ khi có trường hợp ngoại lệ được áp dụng). Ngăn chặn nạn phân biệt đối xử người bán dâm nên là một phần trong chiến lược ngăn chặn nạn phân biệt đối xử tổng thể của quý vị. Những thay đổi này sẽ giúp chống lại lịch sử lâu dài việc những người bán dâm bị kỳ thị và bị đối xử bất công vì công việc của họ.

Theo Đạo Luật Cơ Hội Bình Đẳng những ai có nghĩa vụ?

Đạo Luật Cơ Hội Bình Đẳng bao gồm hầu hết các lĩnh vực của đời sống công cộng, bao gồm việc làm, giáo dục, chỗ ở, câu lạc bộ và các nhóm thể thao cũng như việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Ví dụ: nếu quý vị đang điều hành một doanh nghiệp, cho thuê căn hộ hoặc cung cấp dịch vụ, quý vị có nghĩa vụ xóa bỏ nạn phân biệt đối xử đối với người bán dâm và những người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục.

Quý vị nên đặc biệt nhận thức được các nghĩa vụ của mình nếu quý vị hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực phổ biến nào của nạn phân biệt đối xử đối với nghề mại dâm mà được xác định bởi người bán dâm và người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục, bao gồm:

- các dịch vụ tài chính
- tuyển dụng việc làm
- quảng cáo
- chỗ ở và nhà ở
- dịch vụ hỗ trợ và y tế
- tương tác với cảnh sát (trong một số trường hợp nhất định)
- chính phủ địa phương

Phân biệt đối xử đối với nghề mại dâm và các dạng của hành vi bất hợp pháp khác đối với người bán dâm là như thế nào?

Phân biệt đối xử

Phân biệt đối xử đối với nghề mại dâm là khi ai đó phân biệt đối xử người bán dâm hoặc người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục, bao gồm đối xử bất công với họ vì nghề nghiệp, kinh doanh hoặc công việc của họ.

- **Trực tiếp phân biệt đối xử đối với nghề mại dâm** là khi ai đó đối xử bất công với một người khác vì họ là người bán dâm hoặc làm việc trong ngành công nghiệp tình dục – nghĩa là vì nghề nghiệp, kinh doanh hoặc công việc của họ.

Ví dụ: ngân hàng từ chối mở tài khoản ngân hàng cho người bán dâm hoặc chủ doanh nghiệp ngành công nghiệp tình dục bởi vì nghề nghiệp, kinh doanh hoặc công việc của họ.

- **Gián tiếp phân biệt đối xử đối với nghề mại dâm** là khi có một yêu cầu, điều kiện hoặc thông lệ vô lý gây bất lợi cho người bán dâm hoặc những người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục – nghĩa là vì nghề nghiệp hoặc công việc của họ.

Ví dụ: một công ty truyền thông có quy định chung cấm mọi tài liệu có tính chất tình dục được quảng cáo trên nền tảng của họ, điều này gây bất lợi cho những người bán dâm vì không thể quảng cáo dịch vụ của họ.

Quấy rối tình dục

Quấy rối tình dục những người bán dâm cũng là vi phạm pháp luật. Quấy rối tình dục là bất kỳ hành vi nào mang tính chất tình dục không được sự đồng ý mà có thể khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm, sỉ nhục hoặc bị đe dọa.

Ví dụ, một chuyên gia y tế thực hiện thủ thuật y tế cho một người bán dâm và đặt những câu hỏi mang tính chất tình dục không phù hợp về hoạt động tình dục của người bán dâm với khách hàng.

Trở thành nạn nhân

Việc trở thành nạn nhân có thể xảy ra khi một người bán dâm bị đối xử tệ bạc vì họ đã nêu lên vấn đề hoặc khiếu nại về sự phân biệt đối xử hoặc hành vi trái pháp luật khác mà họ đã gặp phải. Điều này cũng trái với pháp luật.

Ví dụ, một người bán dâm từng bị phục vụ tồi tệ tại một khách sạn vì thân phận là người bán dâm, sau đó bị cấm bước vào khách sạn vì đã chính thức khiếu nại về cách khách sạn đối xử với họ.

Nghĩa vụ của tôi là gì?

Ở Victoria, Đạo Luật Cơ Hội Bình Đẳng bao gồm nghĩa vụ tích cực, nghĩa là những người thực hiện nghĩa vụ cần thực hiện các biện pháp hợp lý và tương xứng để loại bỏ càng nhiều nếu có thể được nạn phân biệt đối xử, quấy rối tình dục và ngược đãi. Điều này bao gồm phân biệt đối xử đối với nghề mại dâm.

Làm thế nào để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của tôi đối với người bán dâm?

Nghĩa vụ tích cực là nghĩa vụ pháp lý cho tất cả những người thực hiện nghĩa vụ ở Victoria. Nó không chỉ là sự tuân thủ theo đúng nghĩa của luật pháp. Nó khuyến khích thực hành tốt nhất và thay đổi hệ thống để mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho mọi người có liên quan.

Ủy hội Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền Victoria đã đưa ra sáu tiêu chuẩn tối thiểu mà tất cả các tổ chức phải tuân thủ để đáp ứng nghĩa vụ tích cực trong việc ngăn chặn nạn phân biệt đối xử với nghề mại dâm (và các hình thức phân biệt đối xử khác), quấy rối tình dục và ngược đãi.

Các tiêu chuẩn bao gồm:

- kiến thức và hiểu biết cần thiết để có thể **xác định** sự phân biệt đối xử đối với nghề mại dâm khi quý vị nhìn thấy nó trong tổ chức của mình
- **ngăn chặn** sự phân biệt đối xử với nghề mại dâm xảy ra ngay từ đầu
- **ứng phó** với hành vi trái phép, bao gồm phân biệt đối xử với nghề mại dâm, khi nó xảy ra.

Để biết thêm thông tin về nạn phân biệt đối xử đối với nghề mại dâm và nghĩa vụ của quý vị theo luật, quý vị có thể liên hệ với Ủy hội Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền Victoria theo số 1300 292 153 hoặc tải xuống Hướng dẫn về Phân biệt Đối xử đối với nghề Mại dâm từ trang mạng của chúng tôi tại [humanrights.vic.gov.au](https://www.humanrights.vic.gov.au)